

LMW TẠI ZARA YARNTEX

NÂNG TIÊU CHUẨN KÉO SỢI VỚI CÔNG NGHỆ COMPACT CỦA



Mr. Duy Ryan, MD

Việc lựa chọn máy LMW cho dự án kéo sợi là một trong những cột mốc thành công lớn của chúng tôi. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng máy LMW cho các dự án trong tương lai.

- Ông Duy (Ryan) - Giám Đốc Điều Hành cho biết

Câu chuyện của Zara YarnTex tại Việt Nam là hình ảnh thu nhỏ của cam kết kiên định hướng tới sự xuất sắc, tư duy đổi mới và mở rộng di sản quý giá của gia đình. Được thành lập vào năm 2017 bởi ông Duy (Ryan), công ty đặt ra sứ mệnh xác định lại các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực dệt may, với LMW là nhà cung cấp, là đồng minh và là đối tác đồng hành đáng tin cậy.

Được thúc đẩy bởi tầm nhìn mở rộng công việc kinh doanh của gia đình, khởi đầu là nhà máy OE vào năm 2007, ông Duy (Ryan) đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Vương Quốc Anh và trở về Việt Nam với một sứ mệnh. Tập trung vào chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, Zara YarnTex hướng đến việc tạo dấu ấn trên thị trường dệt may đầy cạnh tranh với máy kéo sợi dệt hiện đại của LMW.

Hợp tác với LMW, Zara YarnTex đã khởi xướng một dự án chuyển đổi vào năm 2017. Liên doanh này chứng kiến việc lắp đặt 32.640 cọc sợi, được trang bị để xử lý sợi compact chải thô có chi số từ 26 đến 40 Ne, phục vụ cho cả thị trường trong nước và quốc tế với sản lượng 19 tấn sợi mỗi ngày.international markets with 19 tons production per day.

Department	Model	No. of units
Dây Cung Bông	với máy Xé Kiện LA23/S của LMW	1
Chải Thô	LMW LC636 S	12
Máy Ghép Sợi Bộ	LMW LD2	3
Máy Ghép làm đều	LMW LDF3	5
Máy Thô	LMW LF 4200/AX	5
Máy Con	LMW LR9/AX/AXL (1632 Cọc) (Đã chuyển sang dùng compact)	14
	LMW LRJ 9/AX/AXL (1632 Cọc) (Dùng Compact ngay từ đầu)	5
Compact	Hệ hống Kéo sợi Compact mới của LMW - Đổ sợi tự động	10
Spin Connect	LMW Spin Connect	1

Đáng chú ý, dựa trên hiệu suất của Spinpact - hệ thống compact hàng đầu của LMW, Zara YarnTex đã tiếp tục trang bị thêm Spinpact cho các máy không compact ban đầu.

Việc vận hành dự án đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Zara YarnTex. Đội ngũ kỹ thuật khen ngợi máy móc của LMW vì năng suất vượt trội và giao diện thân thiện với người dùng.

Phản hồi từ nhóm nêu bật sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình xuyên suốt do các kỹ sư LMW cung cấp trong suốt quá trình. Sự hợp tác với LMW không chỉ đáp ứng mà còn vượt quá mong đợi, đưa Zara YarnTex trở thành nhà cung cấp sợi compact chải thô chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam.



**“
Đội ngũ Công Nghệ của nhà máy,**

Máy LMW rất thân thiện với người dùng và có giá cạnh tranh so với các máy Châu Âu tương tự mà chúng tôi có trong các nhà máy OE

LMW spinpact là công nghệ tiên tiến nhất để kéo sợi cotton chải thô, cho cả ứng dụng dệt kim và dệt thoi Điện năng tiêu thụ trên mỗi kg đã giảm 15-20%

1 vụ hậu mãi xuất sắc, đội nga bán hàng và 1kg 7 sợi của LMW đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng ngay Dịch lập tức. Họ đến thăm hàng quý để kiểm tra điều kiện làm việc của nhà máy

”



Với việc chú trọng lấy khách hàng làm trung tâm, các dịch vụ trước và sau bán hàng của LMW nổi bật nhờ tính chuyên nghiệp và tận tâm. Sức mạnh tổng hợp giữa Zara YarnTex và LMW nhấn mạnh cam kết chung về sự đổi mới và sự xuất sắc.

Khi Zara YarnTex tiếp tục phát triển, sự hợp tác thành công với LMW là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược và tiến bộ công nghệ trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Với một tương lai tươi sáng phía trước, Zara YarnTex vẫn kiên định với cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng vượt trội và thiết lập các tiêu chuẩn mới trong ngành dệt may.



Nhìn lại quá khứ, quyết định chọn LMW làm đối tác trong dự án kéo sợi nổi lên như một cột mốc quan trọng trong câu chuyện thành công của Zara YarnTex, đặt nền tảng cho những nỗ lực trong tương lai. Với tâm trí không ngừng và tinh thần đổi mới, Zara YarnTex mở đường cho một tương lai - nơi mà sự xuất sắc không có giới hạn, được hỗ trợ bởi mối quan hệ hợp tác lâu dài với LMW.

4S SUSTAINABLE SMART SOLUTIONS FOR SPINNING SUCCESS

Giải pháp thông minh bền vững để kéo sợi thành công (4S) của LMW, được hỗ trợ bởi văn hóa đổi mới, trao quyền cho các nhà máy có lợi thế về công nghệ và cạnh tranh. Điều này đạt được thông qua tự động hóa quan trọng, dữ liệu thời gian thực, phân tích từ các máy được kết nối, khả năng tương thích với tất cả các ứng dụng và hiệu suất đáng tin cậy trong các điều kiện hoạt động đa dạng.

LMW®